



## การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา

### ภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.ปช.

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ซึ่งตรงกับ วันที่ 4 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 จำนวน 4 วัน สำนักฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา โดยยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 118/2563, 363/2563, 364/2563, 372/2563 และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 533/2563, 534/2563, 535/2563, 536/2563 แทน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่เว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ปฏิทินการศึกษา”

## ปฏิทินกิจกรรม

### ภาคการศึกษาที่ 1/2563

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช.

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

<https://www.nrru.ac.th/th/calendar>

## แนวทางการออกปฏิทินการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางการออกปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และเพื่อให้ปฏิทินการศึกษาของทั้ง 2 ภาค มีระยะเวลาจัดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรติดตามแนวทางการออกปฏิทินการศึกษาทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ปฏิทินการศึกษา”

## การจัดส่งเอกสารการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เพิ่มช่องทางให้บริการจ่ายเอกสารการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรอบวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทราบ ดังนี้

1. สำนักฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษฉบับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 กรณีที่เอกสารจัดส่งไม่ถึงปลายทางเนื่องจากบัณฑิตให้ที่อยู่ไว้ไม่ถูกต้อง สำนักฯ จะถือว่าเป็นเอกสารสูญหาย ดังนั้น ให้บัณฑิตติดต่อที่สำนักฯ เพื่อขอรับและจัดทำเอกสารใหม่ด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการขอรับเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ติดต่อขอรับเอกสารการศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยตนเอง

## กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ปช.

### ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้เตรียมตัวสอบปลายภาค ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบกำหนดการสอบปลายภาคในระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

## กำหนดการติดตามคำร้องขอโอนหรือเทียบโอนรายวิชา

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนภาคปกติ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียน (คร.20) หรือ ขอเทียบโอนผลการเรียน (คร.22) ติดตามการอนุมัติคำร้องระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรณี คำร้องได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมที่กองคลังและให้ยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน (คร.10) ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

## กำหนดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ภาคการศึกษาที่ 2/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของทุกหลักสูตรดำเนินการสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 12 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 พร้อมทั้งส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาและรายละเอียดสถานประกอบการให้กับเจ้าหน้าที่คณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 5 กันยายน 2563 เพื่อให้คณะดำเนินการประสานงานกับสถานประกอบการและจัดทำหนังสือตอบรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 16 ตุลาคม 2563 ต่อไป



## การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับปริญญาโท จำนวน 5 ราย
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโปรดติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://www.grad.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา”

## การตรวจสอบผลการศึกษสำหรับผู้ปกครอง

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้พัฒนาระบบตรวจสอบผลการศึกษสำหรับผู้ปกครองเพื่อตรวจสอบผลการศึกษา ภูทินการศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ และภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ระบบได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/>
2. เลือก “ระบบสำหรับผู้ปกครอง” หรือ สแกนจากคิวอาร์โค้ด

ป้อนรหัสนักศึกษา และรหัสบัตรประชาชนและกดยืนยันเพื่อเรียกดูข้อมูลตามลำดับ



## โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงาน

### และการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการโครงการศึกษาดูงานและการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน ได้แก่ การออกแบบรายวิชา การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป

## NRRU Notices แอปพลิเคชันแจ้งเตือนข่าวสาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและคณาจารย์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NRRU Notices เพื่อติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมทั่วไปต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ สามารถค้นหาชื่อแอปพลิเคชันได้จากทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android



## การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 5 โดยมีวาระนำเสนอที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แนวทางและวิธีการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แนวทางการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และผลดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

